
แบบ  1.2 
ประเด็นขาวตามนโยบายศูนยปฏิบัติการขอมูลขาวสารเพื่อการประชาสัมพันธ (IOC.) 

ฝายวิเคราะหขอมูล และบริหารประเด็น สวนปฏิบัติการ และบริหารขอมูลขาวสาร  สํานักขาว  กรมประชาสัมพันธ 
ประจําวันที่  18-24  ตุลาคม 2553 

การเมือง / เศรษฐกิจ / ความมั่นคง / สังคม 
ลําดับที ่ ประเด็น แนวทางการประชาสัมพันธ 

1. สถานการณอุทกภัย 1. มอบ IOC เขต และจังหวัดโดยเฉพาะจังหวัดท่ีประสบอุทกภัยจัดต้ังศูนยเฉพาะกิจ
รองเรียนชวยเหลือผูประสบอุทกภัย  และสรุปรายงานสถานการณกลับมายังศูนย IOC 
สวนกลาง 

2. มอบหมายประชาสัมพันธเขตท่ีประสบภัยรายงานสถานการณอุทกภัยในพื้นท่ี 
3. ทุกสื่อของกรมประชาสัมพันธเขียนขาวเผยแพรวา กปส. ไดจัดต้ังศูนยเฉพาะกิจ

รองเรียนชวยเหลือผูประสบอุทกภัย 
4.  ประชาสัมพันธหมายเลขโทรศัพทของหนวยงานท่ีเกี่ยวของ มอบสื่อโทรทัศน ขึ้น

อักษรตัวว่ิง ติดตามขาวพยากรณอากาศ 
5. ประสานกรมทางหลวง รวมกับหนวยงานอื่นๆ เพื่อตรวจสอบเสนทางการจราจร

หลีกเลี่ยงเสนทางนํ้าทวม  
6. ประสานสื่อท้ังวิทยุ โทรทัศน รวมกันวางแผนปรับผังรายการตามความเหมาะสมกับ

สถานการณไดตลอดเวลา พรอมรายงานขาวสถานการณนํ้าทวมทุกชวงขาวตนชั่วโมง 
7. จัดผูสื่อขาวมาสัมภาษณและทําขาวการใหความชวยเหลือผูสบภัยนํ้าทวมของเจาหนาท่ี

กรมประชาสัมพันธ 



2. งาน 100 ปแหงการสวรรคตของ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
เจาอยูหัว 

1. ทุกหนวยงาน กปส.  ประชาสัมพันธการจัดงานท่ัวท้ังประเทศทุกเขต ทุกจังหวัด 
โดยเฉพาะนิทรรศการเคลื่อนท่ี 4 ภูมิภาค 

2. ติดตามขาว การแถลงขาวการจัดงานของหนวยงานตางๆ  
3. ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดท่ี www.prd.go.th 

3. ขยายผลรายการเช่ือม่ันประเทศไทย
กับนายกฯอภิสิทธิ ์

1. ใหหนวยงาน กปส.ดําเนินการขยายผลตามประเด็นท่ี IOC สรุปประจําสัปดาห 
(เอกสารแนบ) โดยพิจารณารูปแบบตามความเหมาะสม โดยเฉพาะเร่ืองการใหความ
ชวยเหลือผูประสบอุทกภัยนํ้าทวม 

 



ประเด็น รายการ “เช่ือมั่นประเทศไทยกับนายกฯ อภิสิทธ์ิ”  
วันอาทิตยท่ี 17 ตุลาคม พ.ศ.2553  
  

1.  งาน 100 ปแหงการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว 
  1.1 การจัดงานครบรอบ 100 ปแหงการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวหรือ
รัชกาลท่ี 5 ในวันท่ี 23 ตุลาคมท่ีจะถึงนี ้ ซ่ึงทางรัฐบาลไดมีการดําเนินการตั้งคณะกรรมการอํานวยการจัด
งานขึ้นมา ช่ือของงานคือ “100 ปแหงการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว” ซ่ึงจะมี
กิจกรรมสําคัญ ไดแก  การสัมมนาเชิงวิชาการ รําลึก 100 ป ปยมหาราชานุสรณ บทเรียนความอยูรอดของ
ชาติ ทามกลางความขัดแยง การสัมมนานี้จะจัดขึ้นท่ีหอประชุมกองทัพเรือ เวลา 08.20 น. ท่ีกองบัญชาการ
กองทัพเรือ วันท่ี 19 ตุลาคม 2553   

1.2  พิธีทําบุญตักบาตรและพิธีบวงสรวง ณ บริเวณสวนอัมพร วันท่ี 23 ตุลาคม เวลา 06.30 น.   
1.3  เปนการจัดการแสดงนิทรรศการบริเวณลานพระราชวังดุสิต ซ่ึงเปนการจัดนิทรรศการโดย

หนวยงานของราชการตาง ๆ ถึง 25 หนวยงาน งานนี้จะจัดตั้งแตวันท่ี 22-25 ตุลาคม 2553  
1.4 จะมีการแสดงนิทรรศการถาวรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ณ 

อาคารถาวรวัตถุหนาวัดมหาธาตุ ซ่ึงจะมีพิธีเปดในวันท่ี 23 ตุลาคม เวลา 15.00 น. และพ่ีนองประชาชน
สามารถเขาชมไดตั้งแตวันท่ี 24 ตุลาคมเปนตนไป   

1.5 จะมีการฉายภาพยนตรเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจและเหตุการณสําคัญในรัชสมัย หลังอาคาร
ถาวรวัตถุ หนาวัดมหาธาตุเชนเดียวกัน  จะจัดขึ้นระหวางวันท่ี 24-25 ตุลาคม นอกจากนั้นจะมีการจัดการ
แสดงละครบทพระราชนิพนธเรื่อง “เงาะปา” ณ โรงละครแหงชาติ วันเสารท่ี 23 ตุลาคม เวลา 14.00 น. และ
ในเรื่องของการจัดนิทรรศการและเรือ่งของการแสดงละคร  จะมีการออกไปในภูมิภาคตาง ๆ หลังจากชวงนี้ 
ซ่ึงคาดวาจะเปนชวงประมาณเดือนพฤศจิกายนไปจนถึงเดือนธันวาคมเชนเดียวกัน   

 
2.  โครงการอุปสมบทพระสงฆ  999 รูปเฉลิมพระเกียรต ิ
 ตลอดปหนาท้ังป ถือเปนพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบของพระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหัว  มีการจัดงานกิจกรรมตาง ๆ เฉลิมพระเกียรติตลอดท้ังป  งานแรก เปนงานท่ีทางคูสมรสของ
คณะรัฐมนตรีเปนผูรับผิดชอบจะเกิดขึ้นในชวงตนเดือนมกราคม ระหวางวันท่ี 9 - 23 มกราคม  คือการจัด
ใหมีโครงการอุปสมบทพระสงฆ  999 รูปเฉลิมพระเกียรติถวายเปนพระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ  5 ธันวาคม 2554 ซ่ึงพระสงฆ 
999 รูปนี้จะมาจากประชาชนในทุกภาคสวนและทุกจังหวัด       
 

3.  ส่ังหนวยราชการเรงระดมใหความชวยเหลือประชาชนที่น้ําทวม 
ในหลายพ้ืนท่ียังคงมีปญหาในเรื่องของฝนตกหนัก  น้ําทวม น้ําปาไหลหลาก ซ่ึงขณะนี้ก็ยังเปน

เชนนั้น  จึงย้ําใหพ่ีนองประชาชน ไดติดตามในเรื่องของการพยากรณอากาศ  ติดตามในเรื่องของระบบของ



การเตือนของเจาหนาท่ีในพ้ืนท่ีตาง ๆ เพ่ือปองกันอันตรายท่ีจะเกิดขึ้นจากตัวเอง ในขณะนี้ก็มีน้ําทวมท่ีเกิด
ขึ้นอยูหลายจังหวัด โดยเฉพาะอยางยิ่งในจังหวัดนครราชสีมา หรือท่ีโคราช มีท้ังท่ีปากชอง ท่ีสีคิ้ว ซ่ึงทาง
ราชการโดยกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขณะนี้ไดระดมกําลัง ไมเพียงแตเฉพาะในโคราชเทานั้น แต
จากจังหวัดใกลเคียงหรือแมกระท่ังจังหวัดอ่ืน ๆ ในภาคอีสาน ระดมในเรื่องของเรือทองแบบ เพ่ือเขาไป
ชวยเหลือผูประสบภัยแลว ขณะเดียวกันก็มีปญหาในเรื่องของเสนทางการจราจร  ใหตรวจสอบในเรื่องของ
การบริหารจัดการเสนทางจราจรวาถนนบางสายอาจจะไมสามารถใชไดทุกชองจราจร  บางสายนั้นจะไดรับ
ผลกระทบ  จะมีคําแนะนําใหใชเสนทางอ่ืนเพ่ือหลีกเล่ียง อันนี้ไมใชเฉพาะท่ีนครราชสีมา แตไมวาจะเปนท่ี
นครสรรค ปราจีนบุรี ลพบุรี  ก็เชนเดียวกัน สวนการเรงรัดในการสํารวจความเสียหายท่ีเกิดขึ้น และให
ความชวยเหลือนั้น ทางหนวยงานราชการและทางรัฐบาลนั้นจะไดมีการเรงรัดตอไป   

 
4. ไทย-พมารวมมือกันแกปญหาแรงงาน-ยาเสพติด 
 การเยือนพมา ถือวาเปนสวนหนึ่งของการไปเยือนกลุมประเทศอาเซียน ซ่ึงเปนธรรมเนียมของผูนํา

ซ่ึงเขามารับตําแหนง บังเอิญกรณีของพมานั้นโชคไมด ี หลายครั้งท่ีมีการจัดเตรียมการท่ีจะไปเยือนนั้นจะมี
ปญหาเกิดขึ้นจากทางเราบาง หรือความไมสะดวกจากฝายเขาบาง ก็เลยทําใหการเยือนลาชา  พมาก็อยู
ในชวงของการท่ีกําลังจะมีการเปล่ียนผาน คือจะมีการจัดการเลือกตั้งในชวงตนเดือนพฤศจิกายน ตาม
รัฐธรรมนูญของเขา แตประเด็นหลักท่ีไดมีการพูดคุยหารือนั้นจะเปนเรื่องท่ีเกี่ยวของกับปญหาเศรษฐกิจ 
และปญหาท่ีเกิดขึ้นในแนวชายแดนตาง ๆ ท่ีไดพูดกันมากเปนพิเศษคือปญหาในเรื่องของแรงงานและ
ปญหาในเรื่องของยาเสพติด  ซ่ึงท้ังสองเรื่องนี้จําเปนจะตองมีความรวมมือกันอยางใกลชิดระหวางสอง
รัฐบาลเพ่ือแกไขปญหา ซ่ึงในหลักการแลวก็เห็นพองตองกันและตรงกันวาจะตองมีการบูรณาการหนวยงาน
ในพ้ืนท่ีท่ีจะเช่ือมโยงเขามาสวนกลาง แลวจะมีการประสานงานกันอยางใกลชิด   
 

5.  เรงรัดการพิสูจนสัญชาติแรงงานตางดาว 
 เรงรัดการพิสูจนสัญชาติแรงงานตางดาว ท่ีเปนแรงงานท่ีมาจากพมา ซ่ึงยังตกคางอยูท่ีจะตอง

พิสูจนสัญชาติอีกหลายแสนคน ท่ีผานมานั้นการพิสูจนสัญชาตินั้นจะตองไปทําท่ีฝงพมา แตขณะนี้ไดมีการ
พูดคุยเจรจากันวาอยางนอยท่ีสุดท่ีระนองก็สามารถจะพิสูจนท่ีฝงไทยได โดยเฉพาะเดิมทีทําในชวงฤดู
มรสุม แตขณะนี้จะตออายุไปจนถึงเดือนธันวาคม แลวขณะเดียวกันขอใหทางพมาไดพิจารณาใชแนวทาง
เดียวกันกับอีก 2 จุด จะเปนท่ีตาก ท่ีเชียงราย เพ่ือท่ีจะใชแนวทางเดียวกัน เพ่ือจะไดสามารถเรงรัดในเรื่อง
ของการพิสูจนสัญชาติของแรงงานตางดาว ท่ีเขามาจากพมาได  ขณะเดียวกันจะรวมมือกันในการปองกันใน
เรื่องของปญหาการคามนุษย  ซ่ึงถือวาเปนปญหาท่ีท่ัวโลกใหความสนใจ และสองประเทศตองการท่ีจะสกัด
กั้นและปราบปรามใหได   พรอมท้ังกระบวนการการพัฒนาเศรษฐกิจท่ีเช่ือมโยงกัน  ในขณะท่ีดานตาง ๆ 
ขณะนี้ โดยเฉพาะท่ีแมสอดมีปญหาในเรื่องท่ีมีการปดดานอยู ซ่ึงจะเกี่ยวพันกับปญหาของความม่ันคงของ
ทางพมา ก็จะไดมีการรวมมือกันในการเรงรัดแกไขปญหากันไป  แตก็จะสงเสริมใหมีการเปดดานเพ่ิมเติม 
เพ่ือท่ีจะเพ่ิมพูนเรื่องของปริมาณการคา ท่ีมองเอาไวก็เชนท่ีดานสิงขร  แลวขณะเดียวกันทางพมาเองอยู



ในชวงท่ีจะมีการพัฒนาทาเรือน้ําลึกและนิคมอุตสาหกรรมบรเิวณทวาย  ซ่ึงถือวาหางจากชายแดนไทยไมถึง 
200 กิโลเมตร ซ่ึงถาหากวาโครงการนี้เกิดขึ้นและขณะนี้ทางเอกชนไทยเขาไปรวมลงทุน โดยเปนผูลงทุนท่ี
สําคัญดวยในโครงการนี้ ก็นาจะทําใหเกิดการจางงานและการสรางโอกาสขึ้นในพมาเอง ก็จะลดแรงกดดัน
ในเรื่องของปญหาแรงงานตางดาว ขณะเดียวกันบางอุตสาหกรรมซ่ึงอาจจะไมเหมาะสมท่ีจะอยูในประเทศ
ไทยดวยปจจัยหลายประการ ก็อาจจะตัดสินใจเขาไปอยูท่ีนั่น แตวาจะมีการเช่ือมโยงในเรื่องของเสนทาง
คมนาคม อยางนอยท่ีสุดก็ระบบถนน และในอนาคตอาจจะมีเรื่องของระบบรางเขามารองรับ  ก็จะเปนการ
เช่ือมโยงประเทศในภูมิภาคอาเซียนตามแนวตะวันตก ตะวันออก ไดเปนอยางดี   

 
6.  เตรียมจัดมหกรรมนานาชาติวาดวยเศรษฐกิจสรางสรรคในประเทศไทย 
เรื่องของเศรษฐกิจสรางสรรค  ซ่ึงเดิมเราใชคณะกรรมการท่ีนายกฯ แตงตั้งขึ้นเหมือนกับเปน

คณะกรรมการช่ัวคราว แตบัดนี้ไดมีการออกระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ซ่ึงจะทําใหงานนี้เปนงานท่ีมี
ความตอเนื่อง มีความถาวร และไดมีการประชุมคณะกรรมการตามระเบียบสํานักนายกฯ ครั้งแรกเรียบรอย
แลว นอกเหนือจากการท่ีจะเตรียมการจัดมหกรรมนานาชาติวาดวยเศรษฐกิจสรางสรรค ท่ีจะจัดขึ้นใน
ประเทศไทย โดยเชิญผูรู ผูเกี่ยวของในระดับโลกมาท่ีประเทศไทยในชวงเดือนพฤศจิกายน  ก็ไดมีการหารือ
ถึงแนวทางท่ีจะสงเสริมสนับสนุน และวางกลไกในการตั้งและบริหารกองทุนเศรษฐกิจสรางสรรค ซ่ึงจะ
เปนกองทุนท่ีจะไปกระตุนหรือชวยสนับสนุนใหภาคเอกชนนั้นสามารถริเริ่ม และขยายงานทางดาน
เศรษฐกิจสรางสรรค ซ่ึงจะเปนภาคเศรษฐกิจท่ีมีความเติบโตอยางรวดเร็ว และเปนการสรางโอกาสใหมๆ 
ใหกับพ่ีนองประชาชนคนไทยในหลายสาขาดวยกัน  เชน  เทคโนโลยี  การออกแบบ  อุตสาหกรรมบันเทิง 
เปนตน    

 
7.  การสงเสริมสังคมแหงการเรียนรู   
 มีการออกระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี และวันขางหนาจะตราขึ้นเปนกฎหมาย  และมีการกันภาษี

ไวใหเฉพาะ เหมือนกับท่ีเราเคยทํากับดานสุขภาพคือ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ 
(สสส.) คือจะมีเรื่องของการสงเสริมสังคมแหงการเรียนรู  ตรงนี้ไดมีการวางแผนออกระเบียบสํานักนายกฯ 
ทาง สสส.ก็จัดเงินมาใหเบ้ืองตน 120 กวาลาน และกําลังทําโครงการอีกหลายรอยลาน เพ่ือท่ีจะใหมีการ
กระตุนการเรียนรูใหเกิดขึ้นในชุมชนตาง ๆ ตั้งเปาเอาไววา 4 เรื่องสําคัญท่ีจะผลักดันคือ 1. การเรียนรูใน
เรื่องทักษะการประกอบอาชีพ  2. การสงเสริมการอาน 3.การสงเสรมิใหเกิดความรูความเขาใจความสามารถ
ในการใชเทคโนโลยีสมัยใหม โดยเฉพาะเทคโนโลยีสารสนเทศ และ 4. การเรียนรูเกี่ยวกับกระบวนการ
ประชาธิปไตย เกี่ยวกับการเปนพลเมืองท่ีดี มีสวนรวมในการบริหารจัดการงานของชุมชนของทองถ่ิน ซ่ึง
ขณะนี้กําลังมีการวางแผนเพ่ือเชิญชวนทุกภาคสวนในสังคม  ใหสํานักงานทองถ่ิน จะเปนองคกรเอกชน 
องคกรประชาสังคม เขามาทํางานโดยทางหนวยงานนี้จะเปนผูสนับสนุนทางดานงบประมาณ และ
กล่ันกรอง เหมือนกับท่ี สสส.ทําทางดานสุขภาพ     

 



8.  ยุทธศาสตรการสงเสริมในเร่ืองของคุณธรรม 
 คณะรัฐมนตรี (ครม.) ไดมีการพิจารณาในเรื่องของยุทธศาสตรในการท่ีจะสงเสริมในเรื่องของ

คุณธรรม และโดยเฉพาะอยางยิ่งก็คือแกไขปญหาการทุจริตคอรรัปช่ัน ซ่ึงรัฐบาลจะรวมมือกับทางองคกร
อิสระ และมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด และหนวยงานตาง ๆ ขับเคล่ือนเรื่องนี้  เชิญชวนเอกชนมารวม แลว
ในเดือนหนาซ่ึงประเทศไทยเองจะเปนเจาภาพ  โดยสํานักงานปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 
(ป.ป.ช.) จะเปนเจาภาพการจัดงานระดับโลกวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต เราจะมีการ
ผลักดันใหภาคเอกชน และภาครัฐ เหมือนกับเซ็นขอตกลงกันเกี่ยวกับเรื่องของการท่ีจะไมเขาไปมีสวนรวม
เกี่ยวกับการทุจริตคอรรัปช่ัน    

คณะรัฐมนตร ี ไดมีการดูยุทธศาสตร มาตรการหลายมาตรการ  เรื่องแรกคือการไปสะสางเรื่องของ
หลักเกณฑการจัดซ้ือจัดจางโดยระบบอิเล็กทรอนิกส เพ่ือใหเกิดความโปรงใสใหเหมาะสมกับงานท่ีจะตอง
มีการจัดซ้ือจัดจาง หรือจัดหาจากทางภาคเอกชน  ซ่ึงจะชวยทําใหกระบวนการการจัดซ้ือจัดจางมีความ
รัดกุมมากขึ้น  ประการท่ี 2 ปญหาการทุจริตปจจุบัน โดยเฉพาะการฮั้วการสมยอมกันเกิดขึ้นได เพราะราคา
กลางไมสะทอนความเปนจริง ตรงนี้กําลังเรงใหทางสํานักงบประมาณรวมกับทางกระทรวงการคลัง และ
เชิญชวนภาคเอกชนเอาราคาตลาดของส่ิงของตางๆ ท่ีราชการใชอยูเปนประจํามาดู เพ่ือทําตนทุนมาตรฐาน 
และปองกันการไปกําหนดราคากลางท่ีสูงเกินความเปนจริง ถัดมาเปนเรื่องของปญหาท่ีเราพบกันมาก 
โดยเฉพาะอยางยิ่งในโครงการขนาดใหญ คือรัฐสูญเสียหรือเกิดการทุจริตอยางมากจากการท่ีมีบริษัทท่ี
ปรึกษาเขามาเปนท่ีปรึกษาของระบบของโครงการ เสร็จแลวท่ีปรึกษาไปมีความสัมพันธกับภาคเอกชน และ
ทําใหการกําหนดลักษณะงาน การคํานวณตนทุนอะไรตาง ๆ ราชการและประเทศเสียประโยชนเสียหาย  
เพราะฉะนั้น ตรงนี้ไดมีการเรงใหไปดูระเบียบเกี่ยวกับเรื่องของการท่ีจะมีการจางบริษัทท่ีปรึกษาใน
โครงการขนาดใหญ เพ่ือสกัดกั้นไมใหเกิดการทุจริตตั้งแตตนทาง   

 
9.  (ภาพบรรยากาศการแสดงความคิดเห็นของประชาชนในโครงการ “6 วัน 63 ลานความคิด” รวม

เดินหนาปฏิรูปประเทศไทย)  
 
นายอภิสิทธ์ิ  เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี  ย้ําวาการสราง กระบวนการของการรับฟงความคิดเห็นเพ่ือ

สรางการมีสวนรวมของประชาชนทุกภาคสวน เพ่ือนํามาสูกระบวนการการปฏิรูปมาจากปญหาวิกฤตทาง
การเมืองท่ีเกิดขึ้น ซ่ึงเม่ือเหตุการณสงบลง รัฐบาลไดยืนยันวาแนวทางของการทํางานไมใชเฉพาะสําหรับ
รัฐบาล  แตวาทุกภาคสวนและประชาชนคนไทยท้ังประเทศ เราจะตองมารวมกันแกปญหาและปองกัน
ไมใหสภาพวิกฤตความขัดแยงนั้นมันเกิดขึ้นอีก  
          ขอสรุปท่ีเดนชัดก็คือจากเสียงท่ีรับฟงมาท้ังหมดตองการเห็นความเทาเทียม ความเปนธรรม และ
ตองการเห็นพ่ีนองประชาชนคนไทยทุกคนอยูในสังคมนี้ไดอยางมีศักดิ์ศรี นี่คือสรุปรวบยอดของประเด็น
หลักของการรับฟงความคิดเห็นท้ังหมด เม่ือประเด็นหลักอยูตรงนี้  ส่ิงท่ีตามมาก็คือการท่ีมีการกําหนด 4 
เรื่องท่ีเปนหัวขอหลัก เรื่องของเศรษฐกิจท่ีเทาเทียม เรื่องของการมีระบบสวัสดิการและคุณภาพชีวิตท่ีด ีเรื่อง



ของกระบวนการยุติธรรม และเรื่องของอนาคตในเรื่องของโอกาสทางการศึกษาและการพัฒนาตนเอง  ก็จะ
เปน 4 เรื่องหลัก   
  

  10.   ทานรัฐมนตรีฯ สาทิตย วงศหนองเตย ไดมอบสรุปความคิดเห็นและความตองการของ
ประชาชนกับทานนายกรัฐมนตรีเม่ือวาน เปนหนังสือเลมใหญ  นายกรัฐมนตรี  กลาววาหลายเรื่องก็จะมี
โอกาสผานตามากอนหนานี้  เชน ตอนท่ีเราทํา 6 วัน 63 ลานความคิด อันนั้นเขาก็เคยสรุปมาบางแลว ตอนท่ี
ใหสํานักงานสถิติฯ ไปสํารวจความคิดเห็นคน 100,000 คน ก็เคยนําเสนอมาแลว แลวก็ท่ีไปรับฟงความ
คิดเห็นในหลายเวทีนี้ผมก็ไปรวมดวยตัวเองกับกลุมตาง ๆ เพราะฉะนั้นบางสวนก็จะเคยผานตามาแลว 
เพียงแตวาเขามาจัดหมวดหมูและเอาหลายเวทีมาเช่ือมกัน เพ่ือใหไดขอสรุปอยางท่ีเขานําเสนอไปเม่ือวาน 

กรณีทานนายกฯ ไปรับโทรศัพท 6 วัน 63 ลานความคิดท่ีทํา ความคิดเห็นของประชาชนตาง ๆ ท่ี
เสนอเขามาจากท่ัวทุกภูมิภาคนี้ ถูกบรรจุไวในนี้หมดไหมครับ   นายกฯ เช่ือวาทุกความเห็นนี้ไดรับโอกาส 
อยางท่ีเม่ือวานนี้ผมก็พูดไป วาแมกระท่ังบางทีเปนเรื่องรองเรียนสวนตัวเขา แตเราก็เอาตัวนั้นมาเหมือนกับ
เปนกรณีศึกษา แลวก็ส่ิงท่ีเรามุงเนนมาก ๆ และท่ีเราจะสัมผัสไดมาก ๆ ก็คือการรับฟงอันนี้ บางคนก็บอก
ไมเห็นมีอะไรใหม อันนี้ท่ีนาตกใจ เพราะวาแสดงใหเห็นวาปญหาเดิม ๆ ปญหาเกา ๆ รู รับรูกนัมาหลายยุค
หลายสมัยนี้ ทําไมมันแกไมได แสดงวามาตรการบางอยางมันทําไดแคแกปญหาเฉพาะหนาไป บรรเทา แต
วาสาเหตุหลักหรือวารากเหงาของมันแสดงวาเรายังเขาไปไมถึง เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือจุดสําคัญวา คําวา
ปฏิรูปมันไมใชแคการจะไปมีนโยบายเรื่องใดเรื่องหนึ่ง แตเรากําลังจะพูดถึงวาเรากําลังจะเปล่ียนแปลงใน
ครั้งใหญ เพ่ือท่ีจะเขาไปสูปญหาท่ีเปนปญหาเชิงโครงสรางจริง ๆ จังหวะเวลามันก็อาจจะพอดีนะครับ 
เพราะวากอนหนานี้หลายคนอาจจะกังวลกับเรื่องปญหาเฉพาะหนามาก เรื่องวิกฤตเศรษฐกิจ แตตอนนี้ก็ถือ
วาการฟนตัวนี้แข็งแรงพอสมควร  

 
 11.   เรื่องของเศรษฐกิจกลายเปนปญหาใหญ ท่ีประชาชนเรียกรอง อยากจะเห็นรัฐบาลทําอะไรตอ

มิอะไรเกี่ยวกับเรื่องของปากทองนี้มากท่ีสุด  คือคําวาเศรษฐกิจในท่ีนี้อาจจะตองเปรียบเทียบใหเห็นนิดหนึ่ง
นะครับ เพราะวาเวลาเราพูดเศรษฐกิจนี้หรือเวลาผูจัดรายการ ดูตัวเลขภาพรวม ดูการลงทุนใหญ ดูโครงการ
พัฒนาท่ีเกิดขึ้นท่ีนั่นท่ีนี่ แตวาเศรษฐกิจท่ีเราไดยินจากชาวบาน มันจะเปนเรื่องการทํามาหากินของคนท่ีมี
หลากหลายมากนะครับ คนท่ีไมมีท่ีทํากิน คนท่ีเดือดรอนในภาคการเกษตร เพราะวาตนทุนแพง ราคาผัน
ผวน ภัยธรรมชาติ ไปจนถึงคนในเมือง คนคาขาย พอคาแมขาย วินมอเตอรไซค ใครตอใครก็ตาม ซ่ึงมี
ปญหาในลักษณะท่ีเปนเศรษฐกิจอีกแบบหนึ่ง ซ่ึงท่ีผานมานี้เรายังไมคอยสามารถท่ีจะทํานโยบายเศรษฐกิจ
ใหกับคนเหลานี้ไดโดยตรง สวนใหญกลายเปนมาตรการไปชวยเหลือเขาทีหลัง หลังจากท่ีเขาไดรบั
ผลกระทบเหมือนกับท่ีเราไปทําเรื่องหนี้นอกระบบ ก็ตองถือวาเปนเรื่องคอนขางท่ีจะปลายเหตุเหมือนกัน 
เพราะวาทําอยางไรเขาจะไมไปเปนหนี้นอกระบบตั้งแตแรก อันนี้ก็คือจุดท่ีเรากําลังจะทําในงานปฏิรูปตรงน้ี  

 



12.   ตัวเลขตอเศรษฐกิจ  มูลคานอย แตปริมาณของผูคนท่ีเกี่ยวของเยอะ  จะดูวามูลคานอยจริง
หรือไม บังเอิญมูลคาตรงนี้บางทีก็อาจจะไมไดปรากฏอยูในสถิติก็เปนได  เพราะวาก็มีการประเมิน เขาเรียก  
เศรษฐกิจนอกระบบ นอกระบบท่ีนี้ไมไดหมายความวาผิดกฎหมายเสมอไป  ผิดกฎหมายดวย แตท่ีไมผิด
กฎหมายเยอะกวา แตวายังไมไดเขามาอยู  เชน การคาขายเล็ก ๆ นอย ๆ นี้ซ่ึงอาจจะไมไดมีการจดทะเบียน  
ไมไดอยูในสถิติทางการ  แตวาทําอยางไรตรงนี้ท่ีเราจะเสริมความเขมแข็งของเขาใหมาเปนสวนหนึ่งของ
เศรษฐกิจระบบหลักใหได  ปญหา คือการเขาถึงแหลงเงินทุน การท่ีเขายังติดขัดวามีกฎหมาย กฎระเบียบ ท่ี
สรางความเดือดรอนใหแกเขา และสามก็คือทําใหเขาถูกคุกคาม รีดไถ ทางการบางไมทางการบาง เหลานี้ท่ี
เปนจุดใหญท่ีเรากําลังจะตองมาทําใหไดวา ตอไปนี้สภาพนี้มันไมควรจะเกิด เพราะอันนี้มันเปนบอเกิดของ
ปญหาอ่ืน ๆ และความรูสึกของความเหล่ือมลํ้าความไมเปนธรรมท่ีเกิดขึ้น 
 

13.  เรื่องหวย คือ ปญหาสลากแพงก็เปนปญหาหนึ่ง ซ่ึงก็ตองคอยแกกันอยูเปนระยะ ๆ นะครับ 
และก็มีการจัดสรร ขณะนี้ก็จะมีระบบการจัดสรร โดยเฉพาะประเด็นของคนพิการเอง ก็กําลังสะสางตรงนี้
กันอยู สวนท่ีบอกวาจะทําโครงการออนไลน มันยังติดปญหาเรื่องของสัญญาเดิม ขอกฎหมาย แตหลักคิด
ของผมนี้ไมตองการท่ีจะเพ่ิมเรื่องของการพนัน  แตถาเปนเรื่องการบริหารจัดการ ท่ีใหระบบท่ีมันเปนอยูนี้
สะดวกมากขึ้นในแงของความเปนธรรมและความโปรงใสนี้ อยางนี้ไมเปนไร แตวาไมตองการท่ีจะกระตุน
ใหเกดิการพนันมากขึ้น ท่ีเรียกวาสลากออนไลนอาจจะมี  คงจะไมใชลักษณะท่ีเปนของใหม 2 ตัว 3 ตัวคง
ไมใช แตอาจจะมีความเปนไปไดท่ีจะเอาเทคโนโลยีมาใชในเรื่องของการออกสลาก ท่ีเปนอยูปจจุบัน  

 
 14.  ทําแผนปฏิบัติการ  รื้อระบบการทํางานในรัฐบาลใหม  เพ่ือรองรับแผนปฏิรูปบางดาน คงไม

ใชรื้อท้ังหมด  คือกระทรวง ทบวง กรมท่ีเขารับผิดชอบหลายภารกิจนี้เขาก็ตองทํางานของเขาตามปกติ
ตอไป ระบบพัฒนาหรือปฏิรูปราชการก็วากันไป เพียงแตวาปญหาท่ีเราหยิบยกมาเปนวาระเรงดวนบางเรื่อง
ท่ีเราคุยกันนี ้ เชน เรื่องท่ีทํากิน   เรื่องของเศรษฐกิจนอกระบบ ของแพง ยาเสพติด ความปลอดภัย ชีวิต
ทรัพยสิน ปญหาการทุจริตคอรรัปช่ัน ส่ิงท่ีเราเห็นชัดก็คือวา ถาเปนเพียงการมอบหมายงานตามปกติ แลวก็
อาจจะมีคณะกรรมการ คณะทํางาน มาประชุมกัน อยางเกงก็อาจจะเดือนละครั้งสองครั้ง ทาทางจะไม
สามารถท่ีจะแกปญหาได เพราะฉะนั้นบางเรื่องก็จะใชวิธีใหม       ก็คือวาคงจะตองเปนเหมือนกับงาน
เฉพาะกิจ แลวก็ดึงเอาคนแตละกระทรวงมาเหมือนกับเปนสํานักงานช่ัวคราวเฉพาะกิจ ดึงภาคสวนตาง ๆ 
แลวก็มาระดมทํางานตอเนื่อง ไมใชทํางานในลักษณะของคณะกรรมการ เพ่ือท่ีจะทะลุออกไปวาตกลง
ปญหาเรื่องการเขาถึงแหลงเงินทุนของพอคาแมขายนี้จะสรุปกันยังไง ใครจะทํา โครงการจะเปนอยางไร เอา
ใหมันเสร็จ ไมใชวาประชุมเดือนนี้ยังตกลงกันไมได เดือนหนาประชุมกันใหม เราเห็นอยางนี้มาหลายยุค
หลายสมัย แลวก็ในท่ีสุดมันไมสําเร็จ  

 
15.  ผลงานของประชาธิปตย  ท่ีผานมาก็ทํางานสําเร็จไปหลายเรื่อง โดยเฉพาะสัญญาหลัก ๆ ท่ีพูด

กันไวในเชิงสัญญาประชาคม เรื่องการศึกษา เรื่องผูสูงอายุ เรื่องอะไร ทําไปไดเยอะ แมกระท่ังประกัน



รายไดเกษตรกร ซ่ึงตอนแรกคิดวาทําไดแคนํารอง ตอนนี้ก็ถือวาเปนนโยบายท่ีประกาศ และก็เดินหนาทํา
ท่ัวไปไดแลว แตวาปญหาบานเมืองมีเยอะ  ปญหาหนึ่งหมดไป ปญหาใหมก็ขึ้นมา เพราะฉะนั้นเวลาเหลือ
นอยเราก็ตองเรงงานเปนเรื่องปกต ิ 

 
 16.  คาดวาก็คดียุบพรรคนี้ก็คงจะมีคําวินิจฉัย คงจะ ถาดูจากท่ีผาน ๆ มาก็ไมนาจะเกินเดือน

พฤศจิกายน เพราะวาพรุงนี้ก็จะเปนวนัสืบพยานสุดทายของทางฝายพรรค คือผูถูกรอง 
 

17.  เรื่องคลิปทางอินเตอรเน็ต ขณะนีก้ําลังตรวจสอบอยูวามันคืออะไรอยางไร แตวาไมมี เรื่องท่ี
บอกวาไปวิ่งเตนตุลาการ ไมมี ขณะนี้เขาใจวาคนท่ีมีการพูดถึงนี้เปนเลขาของประธานศาล และจะเกี่ยวของ
กับคนในพรรคอะไรอยางไร เดี๋ยววันนี้จะตรวจสอบกันเพราะวาบายก็จะมีการประชุมกัน  
 
   18.  เรื่องของคาเงินบาท อัตราแรกเปล่ียน  3 เรื่องท่ีอยากใหทุกคนเขาใจตรงกัน ขอแรก ปญหา
ขณะนี้ไมใชปญหาคาเงินบาทเทากับคาเงินดอลลาร เพราะฉะนั้นตนตอของปญหานี้ ความไมสมดุลท่ีมัน
เกดิขึ้นท่ีทําใหอัตราแลกเปล่ียนมันแกวงตัวนี้ คือดอลลารออน เราไมใชเปนประเทศเดียวท่ีเงินแข็ง หลาย
ประเทศเงินแข็ง อันนี้เปนขอเท็จจริงขอแรก ฉะนั้นเราจะทําอะไรเราตองเขาใจตรงนี้ ขอท่ี 2 โดยสภาพ
ปจจุบันของระบบอัตราแลกเปล่ียน ซ่ึงท่ัวโลกก็มองเห็นวาอัตราแลกเปล่ียนท่ีเปนอัตราลอยตัว มันคลองตัว 
มันเหมาะสม มันยืดหยุน มันเคล่ือนไหวนี้ แตวาอยาใหมันผันผวนเกินไป การเขาไปแทรกแซงโดยกําหนด
วาจะใหอยูท่ีระดับนั้นระดับนี้ ไมมีใครทําสําเร็จ ประเทศท่ีรวยกวาเรามากมาย ทุมเงินลงไปเพ่ือท่ีแทรกแซง
ตลาดนี้ก็เอาไมอยู ขอท่ี 3 ก็คือวา โดยปจจัยพ้ืนฐาน เศรษฐกิจไทยเองก็ยังเปนเศรษฐกิจท่ีเกินดุล และก็มีคน
ตองการท่ีจะเขามาลงทุนในประเทศ ในรูปแบบตาง ๆ เพราะฉะนั้นมันเปนพ้ืนฐานท่ีเปนตัวกําหนด ทีนี้ถาม
วาพูดอยางนี้แปลวารัฐบาลงอมืองอเทาไหม ไมใช เราก็ดูกอนวาถาเราไมสามารถท่ีจะไปกําหนดอัตรา
แลกเปล่ียนได การแทรกแซงมีบางเพ่ือลดความผันผวน ดูสิวาเราจะทํายังไงท่ีจะลดเรื่องของการท่ีจะมีคา
ความตองการเงินบาท หรือเพ่ิมการท่ีเราจะไปใชเงินตราตางประเทศ เราก็ออกมาตรการมา เชน อํานวยความ
สะดวกใหคนเอาเงินออก ผูสงออกขายของได ไมตองเดิมถูกบังคับวาจะตองเปล่ียนมาเปนเงินบาทเร็ว ก็
ยืดเวลาออกไป และจะมีเรื่องของภาษีท่ีออกมา อยางนี้เปนตน  แลวสองก็คือวา เราก็ดูวาเงินแข็งนี้ใคร
เดือดรอน คนเดือดรอนก็คือคนสงออก ท่ีตนทุนเปนบาทแตขายของเปนดอลลาร และรายไดกลับมาเปน
ดอลลาร เปล่ียนกลับมาเปนบาทแลวขาดทุน อันนี้ก็คือมาตรการท่ีครม. ออกมาอาทิตยนี้ เรื่องของสินเช่ือ 
เรื่องของการท่ีจะชวยประกันความเส่ียงของอัตราแลกเปล่ียน ของผูประกอบการเหลานี้ และนี่คือส่ิงท่ีเราทํา 
และก็จะดูเพ่ิมเติม จะดูกระตุนการนําเขาเครื่องจักร เปล่ียนเทคโนโลยีในจังหวะเวลานี้ไดอยางไร ก็จะมี
มาตรการเพ่ิมเติมออกมา และถาหากวามีความจําเปนในการสกัดกั้นการไหลเขาออกของเงินทุนท่ีผิดปกติ 
เราก็บอกทางธนาคารแหงประเทศไทยไปแลววา ก็เปนดุลพินิจของทางธนาคารแหงประเทศไทยท่ีจะเขาไป
ทํา 


